



ที่ มท ๐๖๒๐.๒/ว ๕๐๕๖

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนอุทองนอก กทม. ๑๐๓๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ทหารี่หรือแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้ทหารี่หรือแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. การเลือกตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. สามารถดำเนินการตามระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้หรือไม่ อย่างไร

๒. ศูนย์ อปพร. เขต หรือศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรม อปพร. และสามารถใช้หลักสูตรหลักและหลักสูตรทบทวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อใช้อบรม อปพร. ได้หรือไม่ อย่างไร

๓. ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร หรือผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เขต เป็นผู้มีอำนาจลงนามในวุฒิบัตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๔ และสามารถใช้อุปแบบของวุฒิบัตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้หรือไม่ อย่างไร

ศูนย์ อปพร. กลางขอเรียนว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกิจการ อปพร. ให้มีความเหมาะสม พร้อมกำหนดรูปแบบวุฒิบัตร และเครื่องหมายแสดงความสามารถ หรือแสดงวิทยฐานะ รวมทั้งอยู่ระหว่างการยกร่างระเบียบศูนย์ อปพร. กลาง ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. ดังนั้น เพื่อให้การฝึกอบรม อปพร. การออกวุฒิบัตร และการเลือกตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ใช้หลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. และรูปแบบวุฒิบัตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปพลางก่อน

สำหรับประเด็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรม อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการฝึกอบรม อปพร.

/และกำกับดูแล...

และกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งศูนย์ อปพร. แต่ละระดับ สามารถจัดการฝึกอบรม อปพร. ได้ โดยผ่านการอนุมัติโครงการฝึกอบรม และการกำกับดูแลจากผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย สังข์วงษ์)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง

สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ส่วนกิจการอาสาสมัคร

โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๔๑๗/โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๔๒๕๗